

สามีถูกเสน่ห์คุณไสยจะแก้อย่างไร?
(คำถาม-คำตอบประจำเดือนสิงหาคม 2550)

ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธิ์นันท์

คำถาม 11: สามีเคยเป็นคนที่เอาใจใส่ดูแลครอบครัวดีมาก แต่เขาเป็นคนที่มึนงงอย่างผู้ชายที่อาจารย์เคยตอบปัญหาไว้คือเป็นคนพูดเพราะ เอาใจเก่งด้วย แล้วก็มีปัญหาที่ก่อกวนเขาจริงๆค่ะ เมื่อ 2 ปีก่อนเขาไปได้แม่มามาเป็นแฟน ในช่วง 1-2 ปีนี้ ดิฉันมีทั้งปัญหาในที่ทำงาน และจะป่วยไม่ทราบสาเหตุต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังไม่กล้าทำบุญ บริจาคทานหรือปล่อยสัตว์เลย เพราะหลังจากทำจะเกิดเรื่องทะเลาะกับแฟนทุกครั้ง ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่มีบารมีมากบอกเพียงว่าเป็นกรรมเก่า ท่านกรุณาใช้พลังรักษาให้ จนสติปัญญาก่อนเกิดผีเมื่อดิฉันมาป่วยแล้วแตกออก หลังจากนั้น สุขภาพทั่วไปรวมถึงเรื่องงานก็ดีขึ้นค่ะ ส่วนสามีนั้นเมื่อ 3 เดือนก่อน หลังจากไปทำบุญวันเกิดด้วยกัน เขาก็ขอเลิกกับดิฉัน โดยไม่ได้มีเรื่องอะไรกันเลย แล้วไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้น คุณป้าคุณน้าในบ้านลงความเห็นว่าบ้านดิฉันน่าจะถูกทำคุณไสย แต่ดิฉันไม่สามารถนำเขาไปหาท่านผู้ใหญ่ได้เนื่องจากเขาไม่ยอมมาหาดิฉันเลย ดิฉันใคร่ขอคำแนะนำว่า ถ้าสามีถูกคุณไสยจะอย่างไรได้บ้างคะ และขอคำแนะนำเรื่องการทำบุญด้วยค่ะ (น้อง/สมุทรปราการ)

คำตอบ: ผมลงชื่อตามที่คุณเขียนลงในเว็บไซต์นะคะ ถ้าจะเสียหายก็ต้องขออภัย โดยปกติ เมื่อคนเขียนอีเมลมาถึง ผมจะเปลี่ยนชื่อให้ด้วยเหตุผลทางจรรยาบรรณ แต่คุณไม่ได้ส่งมาทางอีเมลอย่างเดียว โพสต์ลงในเวบบอร์ดด้วย ผมก็เลยต้องลงชื่อเล่นตามที่คุณเขียนลงตามจริง

กรณีของคุณแบ่งเป็น 2 ข้อคือ ข้อที่ 1 คือสามีถูกคุณไสยหรือถูกผู้หญิงคนนั้นทำเสน่ห์หรือปล่าว? ถ้าถูกคุณไสยหรือถูกเสน่ห์จะแก้อย่างไร? ข้อที่ 2 คือจะทำบุญอย่างไรในกรณีเกิดเคราะห์กรรมถึงขั้นสามีไปมีแฟนใหม่เช่นนี้จึงจะหายพ้นเคราะห์?

เหตุที่ผมขอทราบวันเดือนปีเกิดของคุณก็เพื่ออยากจะรู้ว่านิสัยใจคอคุณเป็นอย่างไร โดยปกติ โหราศาสตร์จะบ่งบอกนิสัยใจคอของคนได้เป็นอย่างดี แม้ผมจะมีโชปะระกอบอาชีพเป็นนักโหราศาสตร์ ที่นั่งพยากรณ์เป็นอาชีพหลัก เป็นแค่มือสมัครเล่นเพื่อกรุยทางคุณไปสู่พระพุทธรักษาเท่านั้น แต่ โดยประสบการณ์ที่ผมเคยสังเกตดวงผู้หญิงที่มีปัญหาครอบครัวแตกเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่ง เกิดจากสามีเจ้าชู้ มักรักในกามารมณ์ อีกส่วนเกิดจากนิสัยใจคอผู้หญิงเสีย สังเกตได้จากดาวเคิม

กรณีคุณขบอบอกว่าคุณเองก็มีข้อเสีย และข้อเสียดังกล่าวมีสองอย่างคือ 1.คุณทำกรรมเก่าที่ไม่ดีมาก่อน ซึ่งทำให้ถูกทิ้ง อย่างไม่ไยดี ทางโหราศาสตร์ก็คือดาวศุกร์เคราะห์ตกตำแหน่งทุสถาน 2.อุปนิสัยคุณในปัจจุบันมีบางอย่างเสีย(เกิดแต่กรรมเก่าเหมือนกัน) จนสามีไม่ยอมทน ขอบอกปัญหาเป็นข้อๆ ดังนี้ครับ:

1.ถ้าสามีคุณถูกคุณไสยหรืออีกนัยคือถูกทำเสน่ห์จะทำอย่างไร? ตอบยากครับด้วยผมไม่เคยเห็นประสบการณ์การถูกเสน่ห์แล้วมีคนแก้เสน่ห์ด้วยตนเอง จึงไม่รู้ว่าจักแก้อย่างไร แต่ขอเล่าเบื้องหลังผมเองเล็กน้อย คุณยายผมเป็นเขมรจากจังหวัดเสียมราฐ ในกัมพูชา คุณตาผมเป็นเขมรจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนคุณพ่อผมเป็นชาวไทยอีสานจากวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี *คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเขมรเล่าผ่านหูผมสมัยเด็กว่าถ้าสามีถูกเสน่ห์ให้ภรรยาเอาผ้าถุงที่นุ่งแล้ว (ไม่ต้องซัก) ไปปูให้สามีนอนแล้วเสน่ห์ที่หญิงอื่นทำจะหายไป*

แต่ขอขบอบอกว่าเป็นความเชื่อที่ผมจำมาถ่ายทอดต่อ สมัยผมยังเป็นเด็ก เป็นช่วงเพลงลูกทุ่งและหมอลำติดตลาด เคยเห็นแต่หนุ่มสาวรักกันแล้วหนีตามกันไปหากฝ่ายชายถูกพ่อแม่ฝ่ายหญิงตั้งข้อรังเกียจหรือไม่มีเงินแต่ง สอดคล้องกับเพลง *รักพี่น้องหนีพ่อ* ของสุรพล สมบัติเจริญว่า *'หากรักพี่ ึงหนีพ่อ พี่จะรอร้อรอ นื่องอยู่ที่หน้าต่าง'* ที่ดังแพร่หลายอยู่ขณะนั้น ซึ่งหมายถึงว่าหนุ่มสาวพร้อมที่จะทำตามหัวใจเรียกร้อง ไม่ยอมให้ครอบครัวเป็นอุปสรรค แต่ไม่เคยได้ยินใครทำเสน่ห์ใคร *อีกอย่างคนเฒ่าคนแก่เล่าว่าถ้าเสน่ห์ถูกแก้แล้วเข้าตัว คนทำมีแต่จะฉิบหายลง ผมร่วง มีเงินทองก็รื้อนตลอดเก็บไม่อยู่ ตั้งตัวไม่ได้* คงเพราะเหตุนี้จึงหมดความนิยมไป และผมก็ไม่คิดว่าสามีคุณถูกทำเสน่ห์ด้วยครับ หลังจากสอບดวงคุณคร่าวๆแล้ว อ่านข้อ 2 แล้วจะรู้

2.การที่คุณถูกสามีทิ้งเกิดจากกรรมไม่ดีคุณเองในอดีต กล่าวคือคุณเคยประกอบกรรมในลักษณะเดียวกันในชาติก่อน พุดง่ายก็คือคุณทิ้งคู่ของคุณมาก่อน ขณะนี้กรรมตามมาทันจริงๆ คุณได้จากดวงคุณนั่นเอง ดวงคุณมีลักษณะเด่นชัดคือราหูกุมลัคน์ แปลว่ามอมเมาตัวเองด้วยอบายมุขได้ง่าย นอกจากนั้น ดาวศุกร์ ดาวพฤหัสบดีและอาทิตย์ยังตกภพมรณะ แกรมมีเสาร์เส็งลัคน์ เข้าเกณฑ์ภินทุบาทว์หรือดวงแตกชำรุด ดังที่โบราณกล่าวว่า *'เสาร์เพ่งเส็งลัคน์แล้ว อสุรา'* คนมีเสาร์เส็งลัคน์และศุกร์เสียดก็หนักพอจะให้คุณมีปัญหาเรื่องคู่ครองอยู่แล้ว ยังมีดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวคุณธรรมใหญ่สุดที่คอยช่วยเหลือผู้คนยามประสบเคราะห์กรรมตกภพมรณะในชะตาเดิมอีกจึงต้องบอกว่าหนักมาก

ถ้าให้ทายคร่าวๆ 1.สายตาคุณไม่สั้นก็เอียงแน่นอน ตอนนี้ ถ้าไม่ใส่แว่นก็ต้องคอนแทคเลนส์ 2.คุณมอมเมาตัวเองได้ทั้งเหล้า เทียวและห่วยใต้ดินบนดิน เพราะราหูกุมลัคน์ โบราณบอกว่าทายมัวเมาให้ทายราหู หลายคนมีแฟนเป็นชาวต่างประเทศ 3.เป็นคนประเภทวิตกกังวลและโมหจริตประกอบกัน ขอบเก็บเรื่องเล็กน้อยๆ มาคิดจนฟุ้งซ่านเกินไป ด้วยเสาร์เป็นตนุเศษและมีราหูกุมลัคน์ แกรมในราศีมังกรมีเสาร์กุมจันทร์เส็งลัคน์อีกต่างหาก ทำให้วิตกกังวลสูงและระแวงมาก ไม่แปลกเลยที่คุณจะระแวง

สามีว่าถูกคุณไสย 4.หัวรั้นแถมมีเล่ห์เหลี่ยมจัดมาตั้งแต่เกิด พ่อแม่เอาไม่ค่อยอยู่ โดยภาพรวมคือถ้าคุณโมโหร้ายมากก็เหมือนพายุบูแคม เห็นช้างเท่าหมู สรูปก็คือคุณก็มีประเด็นที่สามีอาจไม่ชอบเหมือนกัน

ดูพื้นดวงคุณ เสาร์ทับลัคน์คุณมาสองปีครึ่งแล้ว ตอนนี้ เสาร์ยกจากราศีกรกฎเข้าราศีสิงห์เมื่อ 10 สิงหาคม 2550 เวลา 17.21 นาฬิกา ขณะนี้โคจรอยู่ที่ 1 องศา 2 ลิปดา กำลังอยู่บนวงค์แรก และตรียางค์แรกของราศีสิงห์ซึ่งเป็นธาตุไฟ โดยทับเกตุซึ่งมีองศาถึงกันกล่าวคือร่วมวงค์อังคารและเส็งสุกรในชะตาเดิมที่ราศีกุมภ์

บ่งชี้ว่าคุณถูกกรรมเก่ากำหนดให้แตกแยกกับสามีในช่วงนี้มาตั้งแต่เกิด สิ่งที่คุณประสบอยู่เกิดจากกรรมคุณเองครับ ขอให้ระวังจะกระทบจิตใจคุณมากจนมีผลทางสุขภาพนะครับ ถ้าสุขภาพจิตไม่ดี ฟุ้งซ่านมาก ขอให้หาหนังสือเล่มหนึ่งอ่านคือ ‘สวดมนต์ สมาธิ วิปัสสนารักษาโรคได้’ ซึ่ง ท่านรศ. ดร.พินิจ รัตนกุล รวบรวมเรียบเรียงและ ครอบครัวยุคคุณจบร ณะแพทย์ ได้รวบรวมทุนพิมพ์แจก ขณะนี้แจกหมดแล้ว แต่ผมเอาไปเข้าห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลหลายที่ทั้งสำนักหอสมุด กลางที่ ศาลาฯ, ทั้งห้องสมุดที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและห้อง สมุดคณะแพทยศาสตร์รามธิบดีให้ ลูกศิษย์อ่านและทำรายงาน ถ้าคุณสนใจก็มาขอใช้ห้องสมุดก็อปปีไปได้ครับ

ทางที่ดี ผมว่าไม่ต้องไปใส่ใจสามีหรอกครับ พยายามยอมรับความจริงให้ได้แล้วดำเนินชีวิตให้มีความสุขด้วยสภาพความจริงในปัจจุบันจะดีกว่า เขาไปก็ปล่อยเขาไปเถอะครับ เพราะเขาไปตามอำนาจหรือกำลังกรรม ในโลกนี้ ใครจะมาอยู่กับคุณ คุณจะไ้เจอใคร เจอแล้วจะหย่าหรือจะสมหวัง ฯลฯ ล้วนเป็นกรรมกำหนดมาแต่ก่อนทั้งสิ้น เมื่อเขาไปเพราะกำลังกรรม คุณรั้งตัวเขายังไงก็ไม่อยู่ครับ เหมือนคนมีวาสนาจะรวย ถึงใครอิจฉาริษยาและพยายามขวางยัง ใจก็ไม่สำเร็จ เพราะความรวยเขาเกิดจากความดีเขาในอดีตซึ่งใครอื่นจะแย่งไม่ได้

สภาพคุณตอนนี้เหมือนคนกำลังเป็ยกฝนเพราะฝนตกหนักและหลังคาบ้านรั่ว แทนที่จะไปค้นหาวาว่าเทวดาตนไหนทำให้ฝนตก คุณควรพยายามอุดรูรั่วหลังคาบ้านก่อนจะได้นอนหลับสบาย เพราะระหว่างนี้ฝนก็ต้องตกมาเรื่อยๆไม่หยุด ผมอยากแนะนำให้พยายามบั่นทอนแรงกรรมเก่าด้วยการทำกรรมดี เพราะสามีคุณก็ไ้จะไปดีตลอด คุณคนต้องดูแลตลอด ภาษิตไทยบอกว่า ‘คูหนึ่งต้องคูให้จบเรื่อง’ ภาษิตจีนก็บอกคล้ายกันว่า ‘อย่าพึ่งนับศพเมื่อยังไม่เสร็จสงคราม’ เพราะยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นพระเอกผู้ร้ายหรือฝ่ายไหนจะสูญเสียมากกว่ากัน สามีคุณทิ้งคุณไปก็เป็กรรมไม่ดีของเขาอันเกิดจากความมักมากในกามารมณ์ ชาติหน้ายากจะหาคนรักแท้ ผู้หญิงผู้ชายที่ออกหักรักคุณทั้งหลายก็ล้วนแต่เคยทำกรรมทำนองนี้ในอดีตทั้งสิ้นครับ

ข้างผู้หญิงที่มาติดพันสามีคุณก็เข้าขำมีชู้หรือแย่งสามีคนอื่น ต้องตกนรกหลายร้อยชาติ เกิดมาใหม่ก็จะกลายเป็นบัณเฑาะก์หรือกะเทยไปอีกหลายร้อยชาติกว่าจะเป็นชายหรือหญิงปกติธรรมดา ครั้นเป็นหญิงหรือชายธรรมดาก็ต้องถูกคนอื่นแย่งคู่ครองให้โศกเศร้าอย่างสาหัสไปอีกหลายร้อยชาติ ถ้าดูยาวๆ แบบนี้แล้วไม่สนุกเลยครับ น่าสมเพชเขาเสียมากกว่านะครับ คนมีศีลธรรมปรกติ ต้องจิตใจที่ตัวเองไม่ไปแย่งภรรยาหรือสามีชาวบ้านเขา เพราะจะได้ไม่ตกนรกยาวนานขนาดนั้น

ตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ว ไม่ว่าเราจะมีพฤติกรรมแย่มาอย่างไรก็แล้วแต่ ถ้าจะทำความดีให้ครบวงจรก็มี 3 อย่างคือละชั่ว, ทำดีและทำจิตให้ผ่องใส ถ้าสามารถทำได้ครบวงจรเราก็ดีได้แล้วครับ ขยายความอีกนัยในทางปฏิบัติก็คือ:

1. พยายามรักษาศีล ๕ ให้เคร่งครัด
หรือรักษายูบาสถศีลได้ด้วยยิ่งดี
2. บำเพ็ญทาน เช่น ปล่อยสัตว์ที่จะถูกฆ่า เช่น ปลา เป็นกิจวัตร
3. สวดมนต์โดยเฉพาะพระปริตรต่างๆ
เย็น
4. ฝึกสมาธิให้จิตสงบทุกๆ วัน หรือ
ทุกๆ อาทิตย์ ยิ่งฝึกมากได้ยิ่งดี

คุณเป็นคนวิตถจริตและโมหจริตประกอบกัน ดังนั้น อาณาปานสติ จึงเหมาะสมแก่จริตมาก หลังจากฝึกสมาธิเสร็จแล้ว แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ โดยเฉพาะสามีคุณและแฟนใหม่ของเขา อย่าผูกพยาบาทหรือเจ็บแค้นเคียดขาด ยิ่งผูกพยาบาท จิตคุณก็จะไม่สงบ ฝึกจิตเท่าไรก็ไม่มีความก้าวหน้า กลายเป็นคนเก็บกดและเจ้าอารมณ์ เห็นอะไรขวางหูขวางตาเป็นที่ระอาของคนรอบข้าง เพราะโทสะหรือพยาบาทเป็นนิวรณ์ธรรมซึ่งขวางมิให้จิตคุณสงบโดยตรง หลังจากฝึกสมาธิไปสักพักหนึ่ง แล้วก็ฝึกวิปัสสนาเพื่อขจัดโมหะไปด้วย

อย่าเชื่อถ้านักโหราศาสตร์ที่ถูกอิทธิพลพราหมณ์-ฮินดูครอบงำ ซึ่งแนะนำให้คุณบูชาราหูเพราะราหูกุมลัคน์ หรือแนะนำให้บูชาดาวเสาร์เพราะเสาร์โคจรเสียดาวศุกร์ นักโหราศาสตร์พวกนี้ใช้วิธีคิดแบบพราหมณ์-ฮินดูมาแนะนำให้แก้คำสอนเรื่องกรรมทางพุทธ ซึ่งไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นชาวพุทธจริง คุณต้องเชื่อหนักแน่นในพุทธวจนะในพระไตรปิฎกว่า *กมมุนา วตตตี โลกิ กมมุนา วตตตี ปชา* (ขุ.สุตต. 25/ 382/457) ‘*สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม หมู่สัตว์เป็นไปตามกรรม*’ พระพุทธศาสนาสอนให้เอาคุณธรรมฝ่ายดีหรือพัฒนาคุณจิตมาลบล้างสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากใจ ถ้าจะปฏิบัติจริงๆ ก็ต้องพยายามฟอกจิตจากความรู้สึกละอายใจที่ผิดๆ ไป พร้อมกับรักษาศีลให้ได้ด้วย

ต้องเข้าใจว่ากรรมที่คุณเคยทำในอดีตก่อนข้างหน้า คุณจึงสูญเสียสามีไป ดังนั้น ถ้าจะแก้ไขให้ชีวิตดีขึ้นทุกๆ ด้านก็ต้องใช้วิธีบำเพ็ญกุศลฝ่ายดีที่หนัก การฝึกสมาธิให้จิตสงบโดยรักษาศีลให้เคร่งครัด เป็นรากฐานเป็นวิธีที่กุศลกรรมฝ่ายดีจะเกิดแก่ตัวเองได้มากและรวดเร็ว เพราะเป็นวิธีทำให้จิตปลอดกิเลสโดยตรง

คุณมีดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวคุณธรรมตกภพภรณะ แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพารักษ์ไม่ดูแลรักษา แม้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณก็พึ่งได้ยาก อาจเป็นเพราะคุณหัวรั้น ไม่ค่อยฟังใครมาตั้งแต่เด็กก็ได้ เจอปัญหาในชีวิตแล้วจึงแก้ยากเพราะคุณต้องรับเองเนื่อๆ การรักษาศีล, การสวดมนต์และการฝึกสมาธิให้จิตสงบเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ดาวพฤหัสบดี ‘ฟื้น’ มาช่วยผ่อนกรรมเก่าที่ไม่ดีและช่วยคุ้มครองคุณไปประสบโชคดีขึ้นได้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่า *ชฺมโม หเว รกฺขติ ชฺมมจารี ชฺมโม สุจิณฺโณ สุขมาวาหาติ* (จ.สุตต. 26/332/314) ‘ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ธรรมที่ประพฤติสม่าเสมอย่อมนำสุขมาให้’

ตราบใดที่คุณปฏิบัติธรรมเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอและหนักแน่นไม่หวั่นไหว ถึงกรรมชั่วจะมาทันก็ทำอันตรายได้ไม่มาก แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ากรรมดีที่คุณทำนั้นมากพอสำหรับจะทานผลกรรมชั่วในอดีตหรือเปล่าด้วย ถ้าคุณตั้งอยู่ในธรรมเคร่งครัด ถ้ากรรมเก่าไม่ใช่กรรมหนักตามมาทันก็เหมือนคุณถูกกลุ่มโจรไล่ล่า แต่หนีเข้าไปอยู่ในค่ายทหารได้สำเร็จ เหล่าโจรก็ทำอะไรไม่ได้ ได้แต่แยกแยะ กระโดดโลดเต้นชกกลมเตะลม ปากควาดดาบพกาธิคุณไล่หลังอยู่ข้างรั้วเยี้ยวๆ ลักพัก พอเหนื่อยแตกลั่นห้อยเข้าอ่อนหมดแรงข้าวต้ม ก็จะสมเพชตัวเองแล้วถ่อสังขารจากไปเอง แต่ถ้ากรรมหนักตามมาและคุณก็ไม่เคยได้ปฏิบัติธรรมใดๆ เลย ชู่ๆ ก็อาจเจอแจ็กพ็อต หนีโจรเข้าค่ายทหารนี้ก็จะพันทุกข์แล้ว ทหารฝึกยิงปืนใหญ่ในค่ายแล้วกระสุนปืนบังเอิญตกในตำแหน่งที่คุณอยู่พอดี กระสุนด้านก็ดีไป ถ้าไม่ด้านก็หนักเอาเองว่าจะมีสภาพอย่างไร ผมไม่ทำนาย ชินทำนายก็ไม่ใช่หมอ ดูเพราะรู้ๆกันอยู่.